



บันทึกข้อความ

สำนักงาน สำนักงานอธิการบดี กองกลาง งานประชุม โทร. ๓๐๓๖ โทรสาร ๓๐๓๗

ที่ ศธ ๐๕๒๓.๑.๑.๖/ ๕๖๖

วันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๒

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย

เรียน เลขาธิการสภามหาวิทยาลัย/เลขาธิการสภาวิชาการ/ผู้อำนวยการสำนักบริหารและพัฒนา
วิชาการ

ด้วยสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการได้แจ้งแนวปฏิบัติในการนำเสนอหลักสูตรใหม่ต่อ
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา มีการดำเนินการ ดังนี้ หลักสูตรที่เสนอสำนักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาต้องได้รับความเห็นชอบหรืออนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยหรือ
สภาสถาบันอุดมศึกษา ก่อนเปิดสอน

และในปี ๒๕๖๑ สกอ. แจ้งเกี่ยวกับการปรับเปลี่ยนวิธีการรับทราบการอนุมัติหรือการ
ให้ความเห็นชอบหลักสูตรระดับอุดมศึกษาจากสภาสถาบันอุดมศึกษา โดยยกเลิกการนำส่งเอกสาร
หลักสูตรที่สภาสถาบันอุดมศึกษาอนุมัติหรือให้ความเห็นชอบแล้วมายัง สกอ. เปลี่ยนเป็น ให้
สภาสถาบันอุดมศึกษานำส่งข้อมูลหลักสูตรที่ได้รับการอนุมัติหรือให้ความเห็นชอบจากสภาสถาบัน
อุดมศึกษาผ่านระบบพิจารณาความสอดคล้องของหลักสูตรระดับอุดมศึกษา (CHE Curriculum Online :
CHECO) เป็นระบบที่ใช้ในการนำเสนอข้อมูลหลักสูตรของสภาสถาบันอุดมศึกษาเพื่อให้ สกอ. พิจารณา
กลั่นกรองหลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา ระดับอุดมศึกษา และพิจารณาให้ความ
เห็นชอบหลักสูตร หากหลักสูตรสอดคล้องตามมาตรฐานการศึกษา ระบบจะแสดงผลการพิจารณา
หลักสูตรเพื่อเผยแพร่ต่อสาธารณชน เพื่อให้การเปิดรับนักศึกษาของมหาวิทยาลัยสามารถดำเนินการให้
เป็นไปตามเวลาปัจจุบัน และมีการบริหารจัดการเวลาให้มีประสิทธิภาพ

ดังนั้น มหาวิทยาลัยจึงได้กำหนดนโยบายการรับนักศึกษาใหม่สำหรับหลักสูตรใหม่ คือ
หากได้รับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย และกรอกข้อมูลหลักสูตรที่ผ่านความเห็นชอบจาก
สภามหาวิทยาลัยเข้าระบบ CHECO แล้ว โดยที่สถานะของหลักสูตรในระบบ CHECO เป็น W๑
มหาวิทยาลัยเห็นชอบให้เริ่มดำเนินการประกาศรับนักศึกษาได้ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๒ ของ
มหาวิทยาลัยที่ได้รับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย และกรอกข้อมูลหลักสูตรที่ผ่านความเห็นชอบ
จากสภามหาวิทยาลัยเข้าระบบ CHECO แล้ว และมีสถานะของหลักสูตรในระบบ CHECO เป็น W๑ โดย
มีรายละเอียด ดังนี้

คณะ/ชื่อหลักสูตร	ระดับ	สถานะปัจจุบัน	หมายเหตุ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร์ เฉลิมพระเกียรติ			
๑. วิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชา ชีววิทยาประยุกต์	ปริญญาตรี	W๑/๑ (ส่งไประดับ มหาวิทยาลัย)	ได้ดำเนินการประกาศรับ นักศึกษาแล้ว

คณะ/ชื่อหลักสูตร	ระดับ	สถานะปัจจุบัน	หมายเหตุ
๒. วิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมป่าไม้	ปริญญาตรี	W/๑ (รอส่ง)	มีการขอปรับเปลี่ยนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ต้องเสนอสภาอีกครั้งหนึ่ง
๓. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการป่าไม้	ปริญญาโท	W๑/๑ (ส่งไประดับมหาวิทยาลัย)	

ทั้งนี้ คณะ/หลักสูตร ควรตระหนักในการรับนักศึกษากรณีหลักสูตรไม่ผ่านการพิจารณารับทราบของ สกอ. ก่อนที่นักศึกษาสำเร็จการศึกษา จะมีผลให้สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) และสำนักงาน ก.ค.ศ. จะไม่พิจารณารับรองคุณวุฒิ จะมีผลทำให้นักศึกษา จะไม่สามารถสมัครงานรับราชการได้ และมีโอกาสให้นักศึกษาฟ้องร้องมหาวิทยาลัยได้


คณะกรรมการวิชาการ ในการประชุม ครั้งที่ ๔/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๒ พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบนโยบายการรับนักศึกษาใหม่สำหรับหลักสูตรใหม่ ตามที่เสนอ และให้เสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพิจารณา ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้ นั้น

คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในการประชุม ครั้งที่ ๖/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๒ พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้

๑. เห็นชอบนโยบายการรับนักศึกษา สำหรับหลักสูตรใหม่ ตามที่เสนอ และให้เสนอสภาวิชาการ และสภามหาวิทยาลัยพิจารณาให้ความเห็นชอบตามลำดับ

๒. ให้สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ ดำเนินการทำหนังสือแจ้งไปยังสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเพื่อรับทราบการกำหนดนโยบายการรับนักศึกษา สำหรับหลักสูตรใหม่ ดังกล่าว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง


(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กชพร ศิริโกศาภิจ)

รองอธิการบดี

กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการบริหารฯ